

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH BẾN TRE

Bến Tre, ngày 26 tháng 9 năm 2008

Số : 140 – BC/TĐ

BÁO CÁO
Kết quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”
Giai đoạn 2003 - 2008

-----000-----

Thực hiện công văn số 955/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc báo cáo kết quả Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” giai đoạn 2003 – 2008.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện được cũng như chưa được và rút ra những bài học kinh nghiệm về thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” từ năm 2003 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre tổng kết như sau :

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI :

Sau khi có Kế hoạch của Trung ương Đoàn về tổ chức và triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và tổ chức triển khai khắp trong hệ thống Đoàn toàn tỉnh.

Trên cơ sở cụ thể hóa Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, 8/8 huyện - thị Đoàn đều có kế hoạch phối hợp kết nghĩa các Đồn Biên phòng địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức, vận động quỹ “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phát động trong đoàn viên thanh niên viết thư thăm hỏi các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo nhân dịp xuân về và các ngày lễ kỷ niệm trong năm, thăm và tặng quà các chiến sĩ Biên phòng nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân – 3/3 hằng năm, mở rộng kết nghĩa với Lữ Đoàn 127 - Hải Quân vùng V.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :

1. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho Đoàn viên TN về cuộc vận động :

Thông qua NQ công tác Đoàn và chương trình công tác, thường xuyên đưa nội dung giáo dục và đề chỉ đạo triển khai thực hiện; Phối hợp với Hội CCB tổ chức kể chuyện truyền thống, giáo dục ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục phát huy các công việc thường xuyên trước đây của Bình Đại, Châu Thành, Thạnh Phú, Ba Tri... việc kết nghĩa giao lưu với các Đồn Biên phòng, tiến hành sơ kết việc kết nghĩa hàng năm vào ngày Biên phòng toàn dân,

thông qua đó đã tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên TN nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ an ninh quốc phòng ở biên giới, hải đảo. Giúp đoàn viên - TTN hiểu rõ các hoạt động của Bộ đội Biên phòng trong tỉnh và Lữ Đoàn 127 - Hải quân vùng V. Từ đó tạo ra nhiều nghĩa cử đẹp của TN ở hậu phương đối với tiền tuyến.

Cuộc vận động còn tạo được điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động thực tiễn của cán bộ Đoàn, Hội, Đội; là cơ sở để khẳng định vai trò vị trí của tổ chức Đoàn TN trước nhiệm vụ kinh tế - xã hội - QPAN ở địa phương và toàn quốc.

2. Các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu chi viện cho biên giới, hải đảo :

Hàng năm các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động đến thăm, thực hiện công trình thanh niên, giao lưu văn hoá, văn nghệ với các chiến sĩ nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân. Với 29 công trình thanh niên, 15 cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ với các chiến sĩ. Tổ chức một cuộc giao lưu qui mô với chương trình "Hát về người lính" thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

Mở rộng hình thức, nội dung, chú trọng nâng cao hiệu quả của hoạt động kết nghĩa với các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong Tỉnh. Có phân công chia đều các đơn vị kết nghĩa như sau:

- + Đoàn viên TN huyện Bình Đại, Châu Thành kết nghĩa với Đồn 594 .
- + Đoàn viên TN huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Thị xã kết nghĩa với Đồn 598
- + Đoàn viên TN huyện Chợ Lách, Mỏ Cày, Thạnh Phú kết nghĩa với Đồn 602 .
- + Đoàn viên TN ngành tỉnh kết nghĩa với C1 và C2 (Hải Đội) của Biên phòng Tỉnh.
- + Đoàn viên thanh niên công an tỉnh kết nghĩa với Hải Đội 2 Ba Tri.

Nội dung kết nghĩa: thực hiện tốt các hoạt động giao lưu, thực hiện các công trình TN, đoàn viên thanh niên các huyện kết nghĩa với đồn thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, neo đơn trên địa bàn Đồn biên phòng đóng quân nhân ngày biên phòng toàn dân nhằm tạo thêm sự gắn kết tình quân dân. Ngược lại TTN địa phương cũng được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng duy trì các lớp học tình thương như ở Thạnh Phú, Ba Tri.

Duy trì và làm tốt nội dung kết nghĩa, hàng năm đều tổ chức các chuyến thăm và giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao giữa tuổi trẻ Bến Tre với Lữ Đoàn 127 - Hải quân vùng V, có đánh giá, sơ tổng kết rút kinh nghiệm và xây dựng chương trình phối hợp tới.

3. Các hoạt động quyên góp, ủng hộ các xã nghèo biên giới - hải đảo :

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre đã thường xuyên phát động phong trào TTN toàn tỉnh quyên góp ủng hộ giúp TTN và đồng bào thuộc các xã nghèo khu vực biên phòng trong tỉnh .

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng hàng năm Đoàn viên TN các cơ quan ban ngành và các đơn vị huyện Đoàn kết nghĩa cũng vận động

tiền, quà đến thăm các Đồn Biên phòng, các gia đình chiến sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng tại nơi đồn đóng quân tổng trị giá trên 69 triệu đồng.

Ngoài ra các cấp bộ Đoàn còn vận động các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp, các ban ngành, các nhà hảo tâm có mối quan hệ gắn bó với Đoàn TN ở trong và ngoài tỉnh, quyên góp sách báo, giày dép, đồ dùng học tập, dụng cụ văn hóa - TDTT, quần áo... để ủng hộ đồng bào các xã nghèo vùng biên giới biển.

Phối hợp với cùng với các chiến sĩ của các đồn Biên phòng trong tỉnh nhanh chóng khắc phục những khó khăn cho bà con nhân dân sau cơn bão số 9 năm 2006. Phối hợp góp kinh phí thực hiện các công trình thanh niên và nhiều phần việc nổi bật như công trình Vườn xoài đồn 602, vườn kiếng đồn 598 Ba Tri do đoàn ngành thực hiện.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh đến khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con ở khu vực đồn biên phòng trị giá trên 40 triệu đồng.

4. Những mô hình tốt trong cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”:

Nổi bật trong các hoạt động kết nghĩa, giáo dục Đoàn viên TN nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QPAN ở Biên giới - hải đảo là huyện Đoàn Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành. Có sơ kết hàng năm và tổng kết chương trình phối hợp hoạt động nhân kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân .

Những lần kỷ niệm ngày truyền thống và sơ kết như thế Đoàn viên TN các Huyện tập trung về các Đồn biên phòng tổ chức cắm trại, giao lưu văn nghệ, TDTT, phối hợp tham gia các công trình thanh niên tại địa phương, mở diễn đàn học tập giáo dục...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG CUỘC VẬN ĐỘNG:

1. Mặt đạt được:

Thông qua cuộc vận động “Nghĩa tình Biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh Đoàn có hướng dẫn cụ thể đã được khắp các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, phong trào TN tình nguyện, từ đó đến nay các nội dung cuộc vận động “Nghĩa tình Biên giới, hải đảo” luôn được nhân lên không chỉ về nhận thức mà còn bằng các phong trào hành động cách mạng như quyên góp giúp đỡ, kết nghĩa, thực hiện các công trình TN, phối hợp tuần tra bảo vệ vùng Biên giới biển trong tỉnh, thăm hỏi các gia đình chính sách của Bộ đội Biên phòng vùng biên giới, hải đảo.

Nhận thức của thanh niên về chủ quyền biên giới hải đảo ngày được nâng lên; Thanh niên tình nguyện xây dựng lực lượng vũ trang, đặc biệt là bộ đội biên phòng ngày càng đông về số lượng và cao về chất lượng; Thông qua cuộc vận động đã tạo điều kiện thắt chặt mối quan hệ giữa Đoàn thanh niên và bộ đội biên phòng; Tổ chức Đoàn tại địa phương nơi có đơn vị bộ đội biên phòng đóng quân cũng như tổ chức Đoàn trong bộ đội biên phòng không ngừng được củng cố, kiện toàn và có chiều hướng phát triển tốt.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như:

- Một số đơn vị không có sơ tổng kết rút kinh nghiệm, một số cơ sở Đoàn phát động - tham gia cuộc vận động chưa thường xuyên, chỉ đến kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng thì mới tổ chức đi thăm, tặng quà, sinh hoạt giao lưu...

- Công tác phối hợp giữa Đoàn TN địa phương với Bộ đội Biên phòng ở các xã ven biển chưa được thường xuyên.

IV. HƯỚNG TỚI:

- Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu có qui mô giữa lực lượng đoàn với các chiến sĩ vùng biên giới hải đảo.

- Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ vùng biên giới hải đảo cho nên Trung ương Đoàn phải chỉ đạo từng lúc, tổng kết hàng năm, tiến hành khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp, kết nghĩa, qua đó nhân rộng các mô hình hay trong toàn thể các cấp bộ Đoàn.

Trên đây là phân báo cáo kết quả cuộc vận động “Nghĩa tình Biên giới, hải đảo” của tuổi trẻ Bến Tre giai đoạn 2003 – 2008. *juh*

Nơi nhận:

- Ban TTVH TW Đoàn;
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Ban TTVH TĐ;
- Lưu VT. ✓

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Phó Bí Thư TT



Nguyễn Văn Đảm
Nguyễn Văn Đảm